

**KẾT LUẬN**

**HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI HAI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH  
về Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển  
kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025**

-----

Tại Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (*họp ngày 30-6-2023*), sau khi xem xét Tờ trình số 72-TTr/TU, ngày 29-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025*”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết luận:

**1.** Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được kết quả tích cực. Đa số các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra đều đảm bảo tiến độ thực hiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm ở mức khá. Thu ngân sách nhà nước tăng trưởng tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng trưởng mạnh. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu của Nghị quyết tiến độ thực hiện chưa đảm bảo. Tiến độ triển khai các dự án thu hút đầu tư còn chậm; chưa thu hút được nhà máy chế biến gỗ. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra; công tác quản lý đất đai còn nhiều yếu kém. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao.

**2.** Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết chuyên đề đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong thời gian qua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở mức cao nhất; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**2.1. Về kinh tế**

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, nhất là Nghị quyết về đầu tư, phát triển và chế biến được liệt kê trên địa bàn tỉnh; về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực của tỉnh; về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh

tranh và tăng cường thu hút đầu tư; về phát triển du lịch; về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị...

Đẩy nhanh tiến độ lập, tổ chức triển khai thực hiện tốt quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây dược liệu, các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu Quốc gia. Phát triển mạnh các loại hình du lịch có thể mạnh của tỉnh. Nâng cao chất lượng xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, thu hút nhà máy chế biến nông, lâm nghiệp; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để các dự án thu hút triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. Lồng ghép các nguồn lực để tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Chú trọng phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã. Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về đất đai. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để phát triển rừng bền vững. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Duy trì và nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX).

## ***2.2. Về văn hóa-xã hội***

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Rà soát, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị dạy học đảm bảo chuẩn hóa, đồng bộ; trong đó, chú trọng phát triển trường dân lập, tư thục chất lượng cao. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hiện đại hóa các trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Củng cố hệ thống cảnh báo dịch, đẩy mạnh các hoạt động giám sát để phát hiện sớm các bệnh dịch mới phát sinh, tổ chức dập dịch kịp thời.

Tiếp tục rà soát, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đầu tư nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là hỗ trợ định canh, định cư, đất ở, đất sản xuất, nhà ở đối với dân tộc thiểu số và hộ nghèo. Rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học, công nghệ tỉnh; hình thành một số trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về dược liệu và các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phát triển nhanh hạ tầng công nghệ thông tin, khoa học, công nghệ theo hướng hiện đại, đồng bộ, nhất là xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

### **2.3. Về cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quốc phòng, an ninh, đối ngoại**

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao công tác tiếp công dân. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ và sắp xếp tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy.

Nâng cao năng lực dự báo, chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn, lật đổ” của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra biểu tình, vượt biên. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tập trung triệt xóa các địa bàn phức tạp về ma túy.

Tiếp tục củng cố và phát triển có chiều sâu các mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập; triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập quốc tế; trong đó, củng cố, tăng cường quan hệ, hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sớm mở các cửa khẩu phụ ở những nơi có đủ điều kiện và nâng cấp các cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính.

## **3. Tổ chức thực hiện**

**3.1.** Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận này phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên cơ sở Kết luận này và kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp mình để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 ở mức cao nhất.

**3.2.** Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa Kết luận này bằng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M TỈNH ỦY  
BÍ THƯ**

**Dương Văn Trang**

